

VŨ THƯ

Tạo đột phá từ cải cách hành chính



Đôi ngũ cán bộ, công chức xã Vũ Đoài (Vũ Thư) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vũ Thư đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân tốt hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Theo bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư: Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 02 về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, chú

trọng chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên, ngắn gọn và lãnh đạo huyện. Tổ chức kiểm tra công vụ thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 7 địa phương. Chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Trong năm 2023, UBND huyện đã thành lập tổ công tác do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, trưởng các phòng, ngành là thành viên giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết các vi phạm hành

chính lĩnh vực đề điều, thủy lợi, giao thông, xây dựng tại một số địa phương... Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc. Năm 2023, Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện 5 cuộc đối thoại với người dân và đối thoại chuyên đề với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục; chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 68 cuộc đối thoại với nhân dân. Qua tiếp xúc, đối thoại, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, thậm chí có những vấn đề tồn tại hàng chục năm đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đột phá trong cách làm

Nhằm tháo gỡ kịp thời những "điểm nghẽn" trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, huyện Vũ Thư đã triển khai thí

điểm cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Thông qua đó đã khắc phục những tồn đọng kéo dài, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai. Điển hình như việc tháo gỡ "nút thắt" cấp 13 GCNQSDĐ cho các hộ dân ở xã Tân Phong, 40 GCNQSDĐ cho các hộ dân ở xã Trung An sau gần 20 năm đấu giá. Ông Hoàng Trọng Điệp, thôn Lang Trung, xã Trung An chia sẻ: Năm 2005, gia đình tôi đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất ở thôn Lang Trung. Mặc dù đã nộp đầy đủ tiền vào ngân sách song gần 20 năm qua tôi vẫn chưa nhận được GCNQSDĐ dù đã nhiều lần đi làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho các thửa đất của mình. Toàn bộ tiền của gia đình đều tập trung vào việc mua đất nên khi muốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn vì không có GCNQSDĐ thì không thể thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng. Rất may mắn cho gia đình khi vừa qua với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến xã, chỉ sau một thời gian ngắn tôi cũng như các hộ liên kế trong khu vực đã được cầm trên tay "sổ hồng" sau nhiều năm mong đợi.

Theo ông Nguyễn Văn Trịch, Chủ tịch UBND xã Trung An: Qua thống kê, số hộ dân của xã đã có GCNQSDĐ chỉ chiếm gần 10%. Khi được huyện lựa chọn triển khai thực hiện thí điểm cấp GCNQSDĐ lần đầu cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn tiến hành thủ tục đầu đủ liên, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ không kể ngày nghỉ, sớm tối. Đến nay, toàn xã có trên 1.250 hộ đăng ký cấp GCNQSDĐ lần

đầu. Quá trình triển khai thực hiện tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả, có nhiều tình huống phát sinh, có cả những tồn tại do yếu tố lịch sử để lại song chứng kiến những mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân thành hiện thực chúng tôi rất phấn khởi và sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu từng bước cấp toàn bộ GCNQSDĐ theo nhu cầu đăng ký của nhân dân.

Tăng cường cải cách

Cũng theo bà Phạm Thị Như Phong: Để góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thời gian qua trên địa bàn huyện có nhiều cải tiến. Một số lĩnh vực về chuyển đổi số đã đạt được kết quả và mục tiêu đề ra như: thực hiện triệt để ký số văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước; phát huy có hiệu quả việc định danh điện tử theo Đề án 06; hóa đơn điện tử, thanh toán bằng mã QR tại các cửa hàng, chợ, siêu thị đã trở nên phổ biến... Hệ thống mạng văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được phát huy, khai thác, sử dụng có hiệu quả. Hiện nay, 100% văn bản được ký số trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông công phần năng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, đơn vị; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ phận một cửa đạt 77,8%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96,3%. Tỷ lệ này có những thay đổi, tiến bộ hơn so với năm 2022. Tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở từng bước được sắp xếp tinh gọn. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, điều hành tài chính công bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ Phát động phong trào thi đua năm 2024

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà vừa tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2024, Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội"; phong trào "Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình thi đua tham gia chuyển đổi số"; tổ chức thực hiện "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Gia đình 5 có, 3 sạch"; tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Tại hội nghị, Hội LHPN các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua năm 2024. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo tối chủ tịch hội LHPN các xã, thị trấn. Sau hội nghị, hội LHPN các xã, thị trấn sẽ tổ chức ký cam kết đến từng gia đình hội viên phụ nữ trong thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 và tuyên truyền, vận động người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo các loại... nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

THANH THỦY

TIỀN HẢI Tặng 148 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải phối hợp với hệ thống nhà thuốc Tuệ Minh (thành phố Hà Nội) vừa tổ chức trao 148 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Hải.

Tại chương trình, 148 suất quà (mỗi suất trị giá 900.000 đồng) đã được trao tặng các hộ nghèo, gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, 48 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Nam Thắng; 100 suất quà cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của các xã, thị trấn. Ngoài ra, nhân dịp trao tặng hàng tinh hoa sữa, hệ thống nhà thuốc Tuệ Minh đã phối hợp với Bệnh viện Medlatec, thành phố Hà Nội tổ chức xét nghiệm chỉ số máu, chỉ số loãng xương, tư vấn dinh dưỡng nâng cao sức khỏe cho trên 150 người dân của huyện Tiên Hải.

Tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực của hệ thống nhà thuốc Tuệ Minh, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, góp phần động viên hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

MAI CHI

ĐÀO QUYNH

Phòng bệnh đột quy khi nhiệt độ giảm



Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu cho bệnh nhân bị đột quy.

Thời tiết miền Bắc lạnh, có thời điểm nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện của bệnh đột quy. Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số lượng bệnh nhân đột quy không tăng đột biến song lại ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Qua thống kê của Khoa, số lượng bệnh nhân bị đột quy cấp cứu trong những tháng mùa đông tăng so với mùa hè. Cụ thể, tháng 11 Khoa tiếp nhận gần 280 bệnh nhân, tháng 12 là hơn 260 bệnh nhân. Các bệnh nhân bị đột quy với mức độ, tình trạng khác nhau, bệnh nhân nhẹ có ý thức còn tỉnh táo, tự chủ được việc sinh hoạt; bệnh nhân nặng thì rối loạn co trợn, không tự chủ được sinh hoạt phải có sự hỗ trợ của người nhà và nhân viên y tế; bệnh nhân nặng hơn thì hôn mê, rối loạn hệ tuần hoàn, xuất huyết não dễ suy hô hấp và tử vong. Có nhiều nguyên nhân khiến bệnh nhân có thể bị đột quy, trong đó có yếu tố thời tiết. Người cao tuổi, người mắc các bệnh nền

như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường dễ có nguy cơ bị đột quy. Thời điểm bị đột quy thường là về đêm do nhiệt độ giảm sâu. Nhiều trường hợp người nhà khi phát hiện ra bệnh đã nặng.

Trước đây, đột quy hay gặp ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền nhưng giờ có thể gặp cả ở người trẻ. Gần đây, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận bệnh nhân trẻ chưa đến 40 tuổi. Khi nhập viện tình trạng bệnh nhân đã quá nặng, hôn mê, suy hô hấp, đồng tử giãn. Sau khi hồi sức, chụp cắt lớp đã xuất hiện xuất huyết não, không còn chỉ định can thiệp được nên gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Việc điều trị cho bệnh nhân đột quy được thực hiện tùy theo tình trạng bệnh lý song tinh thần của cán bộ, nhân viên là phải thực hiện nhanh nhất có thể, tiến hành tầm soát các chỉ số sinh tồn, làm các cận lâm sàng để chẩn đoán, xử trí kịp thời. Nếu bệnh nhân đến Bệnh viện sớm sẽ làm các chỉ định can thiệp, hội chẩn bởi các bác sĩ chuyên khoa để can thiệp sớm cho bệnh nhân tránh các di chứng về sau. Bệnh nhân nặng tiếp tục hồi sức, điều trị, tầm soát những yếu tố nguy cơ

khí bệnh nhân cười; đánh giá bệnh nhân có bị yếu hoặc liệt về đêm, mặc ấm khi đi ra ngoài và bảo đảm dinh dưỡng, vận động hợp lý. Một người có thể bị đột quy nhiều lần. Do đó, người đã bị đột quy cần thường xuyên theo dõi huyết áp khi thời tiết thay đổi, duy trì thuốc dự phòng tái phát, các thuốc điều trị bệnh lý nền, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và bảo đảm đủ dinh dưỡng.

HOÀNG LANH

Huyện Thái Thụy nằm trên khu vực biên giới biển, tiếp giáp với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, đây là địa bàn được các đối tượng ma túy triệt để lợi dụng để hoạt động. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thái Thụy đã tập trung truy quét, phát hiện 3 vụ/14 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 7 vụ/8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.002g heroin, triệt xóa 1 điểm, bắt giữ 1 đối tượng bán lẻ ma túy. Lực lượng chức năng lập mới 4 hồ sơ, đưa 1 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của tòa án nhân dân huyện. Thượng tá Nguyễn Đình Lan, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Với mục tiêu kiểm chế và kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về tác hại, hậu quả của ma túy, Công an huyện đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, trấn áp các đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ngày trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Hưng Hà đã tập trung đấu tranh, bắt, khởi tố 7 vụ/8 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.3212g heroin, 0,7046g ma túy đá, phát hiện, xử lý hành chính 1 vụ/1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, hồi 16 giờ 20 phút ngày 20/12/2023, tổ công tác của Công an huyện và Công an xã Tiến Đức kiểm tra, phát hiện Ngô Đức Thanh, sinh năm 1993 và Nguyễn Bá Chính, sinh năm 1990, đều trú tại thị trấn Hưng Hà tàng trữ 0,3317g ma túy đá, đang trên đường mang đi bán kiếm lời. Hành vi của các đối tượng được Công an huyện Hưng Hà xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định tội phạm ma túy là căn nguyên phát sinh nhiều loại tội phạm khác, Phòng

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, các lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kéo giảm tội phạm, đóng góp nhiều chiến công thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn. Theo thống kê, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 15 - 25/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, xóa 2 điểm phức tạp, bắt 11 vụ/11 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, hơn 1kg ma túy các loại cùng nhiều phương tiện, tang vật khác. Điển hình, hồi 00 giờ 30 phút ngày 15/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng

Phòng, chống ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an thành phố Thái Bình triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh về Thái Bình tiêu thụ. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển 872,0945g ma túy đá; mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm 2,0091g ma túy đá. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Cùng tăng cường đấu tranh, trấn

áp các loại tội phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến ma túy được đẩy mạnh. Phòng đã phối hợp tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về tác hại, hệ lụy mà ma túy gây ra cho các gia đình và xã hội, thu hút trên 1.200 người tham gia tại các huyện Thái Thụy, Tiên Hải, Vũ Thư... Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sự mạnh mẽ tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy. Tăng cường lực lượng bám địa bàn, nắm tình hình về các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Phối hợp rà soát, lập danh sách và gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng liên quan đến ma túy để quản lý, phòng ngừa. Cũng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở; trong đó phát huy vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần kiểm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

TRINH CƯỜNG



Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an huyện Thái Thụy phát hiện, xử lý.